

ฮวงจุ้ย : บุษาลัวร์วย !!!!

นำเสนอเมื่อ : 15 เม.ย. 2552

ความรวย นอกจากจะต้องใช้สมองและฝีมือแล้ว บางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น แต่จะบูชาอะไรแล้วรวย มีโชคลาภดึงดูดทรัพย์เงินทองเข้ากระเป๋า วันนี้ขอนำมาบอกดังนี้

ร่ำรวย 1 แมวกวักญี่ปุ่น

มีลักษณะความเชื่อคล้ายกับนางกวักของไทย ชาวญี่ปุ่นจะเรียกแมวกวักว่า "มานะคิเนะโกะ" แปลว่า แมวที่ทำหน้าที่เชิญเชิญเงินทอง โชคลาภ บุษาลัวร์วยและความร่ำรวยและสมปรารถนา

เคล็ดวิธีบูชา: ให้ตั้งไว้ในจุดที่ดีที่สุดของบ้าน เช่น ห้องรับแขกหรือบริเวณโต๊ะทำงาน และหมั่นเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลา ดูแลอย่างใกล้ชิด แมวกวักก็จะนำความสุขและโชคลาภมาสู่คุณและครอบครัว

Tip: การเลือกซื้อแมวกวัก ถ้าเลือกแมวกวักมือซ้าย หมายถึงให้เรียกลูกค้าเยอะๆ และยิ่งกวักสูงมากแค่ไหนก็เรียกคนได้มากเท่านั้น แต่ถากวักมือขวา เป็นการเรียกเงิน เรียกทอง และความโชคดี

ร่ำรวย 2 ปีเซียะ ดึงดูดเงินทอง

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในเมืองไทยและในประเทศต่างๆ มากที่สุดในปัจจุบันนี้ ใครมีไว้บูชาจะทำให้มีแต่โชคลาภ ขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ่งชั่วร้าย และเป็นสัตว์มงคลที่ไม่มีรูทวาร จึงกินอย่างเดียว ไม่มีทางถ่ายออกเป็นเคล็ดวิชาหมายถึงเงินเขาแล้วไม่มีออก ทรัพย์จึงเพิ่มพูนสถานเดียว

เคล็ดวิธีบูชา: ผู้บูชาปีเซียะควรมีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง เพราะจะส่งผลให้ปีเซียะมีพลังกล้าแกร่ง และคึกคะนอง ส่งผลให้มีโชคลาภ เก็บเงินอยู่ มีดอกผลเป็นกอบเป็นกำ

Tip: เจ้าของควรวางใจใส่ด้วยวิธีการทำความสะอาดพูดคุยด้วยบ่อยๆ ลูบหัวและลูบบั้นท้าย คล้ายสัตว์เลี้ยงดีกว่าตั้งไว้เฉยๆ ถาลูบที่ท้องจะทำให้สมบรูณพูนสุข ลูบหัวทำให้ปัญญาแจ่มใส ลูบหลังทำให้มีโชควาสนา แต่ห้ามลูบปาก เพราะจะทำให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่

ร่ำรวย 3 กุมารทอง บันดาลความร่ำรวย

เป็นเครื่องรางของขลังที่คนไทยรู้จักกันมาช้านานมีอิทธิคุณหลายทาง

นิยมใช้ปกป้องคุ้มครองและให้โชคลาภแก่ผู้เป็นเจ้าของ เพื่อให้ทำมาค้าขายดี มีทรัพย์จากการเสี่ยงโชค

เคล็ดวิธีบูชา: เมื่อนำเข้าบ้านแล้วควรตั้งชื่อให้กุมารทองเป็นการเฉพาะก่อนจะบอกเชิญเข้าบ้าน แล้วจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือศาลพระภูมิ จากนั้นก็หมั้นบอกกล่าวในสิ่งที่ปรารถนา เช่น ให้ช่วยทำมาค้าขาย เผ่าทรัพย์สิ้น ขอหวย ฯลฯ จะสมฤทธิ์ผลทุกประการ สวนการเช่นไหว้นั้นให้ไชชนม ผลไม้ และน้ำแดง

Tip: ห้ามวางกุมารทองไปทางทิศตะวันตก หรือปลายเท้าที่เรานอน หรือใต้บันไดบ้าน

รำรวย 4 นกคุ้ม มารุมเรียกทรัพย์

เป็นของขลังใช้บูชาเพื่อคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวง และเรียกทรัพย์ เรียกเงินทองเข้าบ้านมากๆ โดยผู้บูชาส่วนใหญ่จะเอานกคุ้มใส่พานบูชา แล้วหันหน้าออกไปทางหนาราน เพื่อเรียกลูกค้าให้เขามาอุดหนุนซื้อสินค้า และบันดาลโชคลาภให้เจ้าของเกิดความรำรวย

เคล็ดวิธีบูชา: ในวันพระให้บูชาด้วยน้ำหวาน น้ำผึ้ง หรือขนมหวานต่างๆ พร้อมสวดบูชาจนคุ้มฉบับย่อ โดยให้ท่องว่า "นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา"

รำรวย 5 พญาเต่า รำรวยยั่งยืน มั่นคง

เต่าถือว่าเป็นสัตว์มงคลตามตำราฮวงจุ้ยของจีน อุปนิสัยชอบเดินหน้าอย่างเดียว ถอยหลังไม่เป็น เป็นสัญลักษณ์ของการอายุยืน ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคง เป็นเครื่องรางทางด้านการค้าขาย เรียกลาภและป้องกันคดีความ เหมาะสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจค้าขาย สร้างความรำรวยก้าวหน้าต่อไป

เคล็ดวิธีบูชา: เมื่อนำพญาเต่าเข้าบ้านให้จุดธูป 5 ดอก บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านให้รับรู้ ขออนุญาตนำพญาเต่ามาอยู่ในบ้านเพื่อช่วยคุ้มครองและนำโชคลาภมาให้ สถานที่บูชาให้จัดวางในพาน หรือวางบนภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำ โดยรินน้ำพอปรึมๆ หรือครึ่งตัวเต่า อย่าให้จมน้ำทั้งตัว วางไว้ที่ด้านล่างของหิ้งพระ ต่ำกว่าพระพุทธรูป หรือจัดวางไว้บนตุนเงินโต๊ะเก็บเงินใดที่นั้น

Tip: ให้บูชาด้วยน้ำสะอาด ถวายผักบุ้งและผักกาดขาวตามโอกาส และถ้าถวายพวงมาลัยดอกมะลิหรือกุหลาบด้วยยิ่งดี แต่มีขอห้ามว่า ห้ามนำพญาเต่าไปงานศพ หรืองานอวมงคลทั้งหลายเด็ดขาด

รำรวย 6 นางกวัก กวักเงิน กวักทอง

เป็นเครื่องรางที่คนไทยรู้จัก และนิยมบูชากันมากที่สุดก็ว่าได้ พวกพ่อค้าแม่ค้ามักมีไว้บูชาบ่นหึง โดยหันหน้าออกไปทางหนาราน และมักจะตั้งนางกวักอยู่ทางขวามือของประตูบ้านเพื่อให้มีนางกวักอยู่ใกล้ประตูที่สุด และดลบันดาลให้การค้าขายเป็นไปด้วยดี หรือที่เรียกว่าทำมาค้าขึ้น

เคล็ดวิธีบูชา: บูชาด้วยผลไม้และอาหารคาวหวาน หรือใช้ดอกกุหลาบแดงหรือดอกมะลิบูชา จุดธูป 9

ดอก พร้อมด้วยเครื่องประดับสตรี เช่น กำไล ลูกปัด ผ้าแพรหลากสี และควรวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และองค์เทพชั้นสูงต่างๆ หรือจะแยกหิ้งบูชาก็ได้

Tip: บูชาทุกๆ เช้า ก่อนจะเริ่มค้าขาย หรือดำเนินธุรกิจอะไรก็ตาม เพื่อความมีสิริมงคล มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา การค้าดีมีกำไร รุ่งเรือง คล่องตัวในการทำงานเมตตามหานิยม ทำอะไรก็สำเร็จไปทุกสิ่งทุกอย่าง

รำรวย 7 ไซดักทรัพย์ ดักความรวย

การสร้างไซดักทรัพย์ ถือเคล็ดที่ว่าไซดักปลา ย่อมหมายถึงความอึดมั่นนำสำราญ หรือความมีโชคดี เป็นเครื่องรางในการดักทรัพย์สินเงินทองและลาภผลต่างๆ เหมาะสำหรับติดบ้านเรือน นอกจากจะเป็นเครื่องรางที่บูชาเพื่อความร่ำรวยแล้ว ยังเป็นเครื่องในการปรับฮวงจุ้ยตามศาสตร์ของจีนอีกด้วย

เคล็ดวิธีบูชา: ใช้คาถาด้านมหาลาภ เรียกเงินเรียกทองบทใดบทหนึ่ง หรือบทที่เราชอบท่องอยู่เป็นประจำ เช่นคาถาหัวใจเศรษฐี ท่องว่า "อุ อา กะ สะ" วันละ 3 ถึง 9 ครั้ง

Tip: การแขวนไซต้องแขวนในที่สูง โดยหันปากไซออกไปทางหน้าร้าน เพื่อดึงดูดโชคลาภและเงินทองให้เข้ามาหา ไม่ควรหันปากไซเข้ามาหรือหันตามขวาง เพราะจะได้ผลไม่เต็มที่

รำรวย 8 ปลาตะเพียน ขยันหมั่นเพียรจนร่ำรวย

เครื่องรางที่แฝงคติธรรมล้ำลึก ในความหมายของไทย หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรและสัญลักษณ์ของความโชคดี ส่วนในความหมายของจีน ปลาหมายถึงความมีชีวิตชีวา และโชคลาภ จะทำให้ชีวิตเจ้าของบ้านมีความกระตือรือร้น ค้าขายดี มีโชคลาภ ขยันหมั่นเพียรไม่หยุดนิ่ง

เคล็ดวิธีบูชา: ใช้อธิษฐานบูชาสำหรับการค้าขาย การทำมาหากิน ควรจัดวางปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง ที่ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกลงอักขระเลขยันต์แล้ว ด้วยการแขวนไว้ในที่อันถูกโฉลก บริเวณกลางเพดานหรือหนารานคา โดยหันหน้าปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทองเขาหากัน

Tip: ทุกเช้าให้บูชาโดยเอาขันน้ำมนต์ยกขึ้นไปแช่ตัวปลาแล้วอธิษฐานพรตามใจปรารถนาจากนั้นก็ให้นำน้ำมนต์ไปพรมสินค้าที่จะขาย หรือพรมไปทั่วร้านค้าหรืออธิษฐานแล้วแต่สะดวก

รำรวย 9 ชูชก ขอรวย ขอลาภ

พราหมณ์เฒ่า ผู้เดิมบารมีของพระเวสสันดรให้เต็มเปี่ยม ถือกันว่าเป็นเครื่องรางแห่งการขอความสำเร็จในเรื่องโชคลาภเงินทองอย่างไม่มีขีดจำกัด

เคล็ดลับวิธีบูชา: โบราณได้พิจารณาเห็นคุณสมบัติของชูชุกว่า มีเสน่ห์และมีเมตตามหานิยมสูง ขออะไรก็ไต่สมใจปรารถนาทุกอย่าง ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองขาของเครื่องใช้ บ้านเรือน บริวาร จึงไต่สร้างเครื่องรางชูชุกขึ้นมา ส่วนคาถาการบูชาที่ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนัก จะเลือกบูชาจากแห่งไหน ก็ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนตามใจชอบ

ร่ำรวย 10 ฮก ลก ชิว

คนจีนนิยมนำ ฮก ลก ชิว มาตั้งไว้ในบ้าน เพื่อให้เกิดความเป็นมงคล มีวาสนา ร่ำรวย ตามความหมายของ ฮก ลก ชิว ที่ว่า ฮก คือ โชคลาภ วาสนา ลก คือ บุญบารมี และชิว คือ อายุมั่นขวัญเย็น

เคล็ดลับวิธีบูชา : ควรตั้ง ฮก ลก ชิว ให้หันหน้าออกไปทางประตู ส่วนบริเวณด้านหลังขององค์ฮก ลก ชิว ควรเป็นฝาผนังไม่ควรเป็นหน้าต่าง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งองค์ ฮก ลก ชิว ไว้ในห้องรับแขก ตรงด้านหลังเก้าอี้ยาวของชุดรับแขก แต่ห้ามตั้งหลังเก้าอี้เดี่ยวของชุดรับแขก และไม่ควรนำมาตั้งไว้หน้าห้องน้ำหรือห้องครัว

Tip: การตั้ง ฮก ลก ชิว ถ้าต้องการให้ค้าขายดี เกิดโชคลาภ ให้ตั้ง ฮก อยู่ตรงกลาง

ร่ำรวย 11 เจ้าเงาะนำโชค

เครื่องรางสุดขลังด้วยอิทธิฤทธิ์ เป็นที่เลื่องลือถึงความมหัศจรรย์ด้านมหาโชคลาภ บันดาลความร่ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐี มีเงินทองมากมายก่ายกอง บันดาลदानธุรกิจ การค้า การเงิน การงาน ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ใครมีไว้มบูชา ติดบ้าน รานคา จะเจริญ ค้าขายดีมีกำไร

เคล็ดลับวิธีบูชา: เมื่อเชิญเจ้าเงาะนำโชคขึ้นวางบนหิ้งบูชาซึ่งควรแยกหิ้งต่างหาก ให้จัดสิ่งของบูชาถวายใส่ไหให้เหมาะสม อาทิ บูชาด้วยดอกไม้แดง น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมจตุรปู 2 ดอกถวายเครื่องสังเวย อิฐฐานขอให้เจ้าเงาะบันดาลความสุข ความรุ่งเรือง ขอให้ค้าขายดี มีกำไร ก้าวหน้าตลอดไป

Tip: ควรจตุรปูและกล่าวบูชาทุกเช้า-เย็น ส่วนสิ่งของที่ถวาย ถ้าไม่สะดวกทุกวัน จะถวาย 3 วัน 7 วัน หรือ 10 วันต่อครั้งก็ได้

รู้สึกรัด...ก่อนคิดบูชา

"อ.วรพงษ์ มหัตถนิโรจน์" วิทยากรด้านการไหว้เจ้าและฮวงจุ้ย ได้กล่าวเอาไว้ว่า

"คนเราจะร่ำรวยได้นั้นต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้คือ สมอ คนเราต้องมีความคิดดี มีปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้ามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงได้และต้องหมั่นลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ ต้องมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ มีความเป็นเลิศแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

นอกจากเก่งแล้วยังต้องเฮงด้วย การบูชาสิ่งต่างๆ ก็อยู่เหนือเหตุผลที่จะอธิบายได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีประจักษ์มาแล้วแต่เราก็ต้องบูชาด้วยใจศรัทธา และมีสติจริงๆ เท่านั้น ไม่ใช่หลงงมงายสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้บูชาจะประสบความสำเร็จได้ก็คือ เราต้องฟังตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่สามารถบันดาลให้คุณสมปรารถนาได้ทุกคน ถ้าคุณไม่ลงมือทำจริงๆ"

ที่มา http://horoscope.sanook.com/fengshui/fengshui_02355.php